



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  
จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๗ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๓ ของประกาศคณะกรรมการ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน  
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๔ ราย คือ

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด
๑	๐๐๑	นางสาวจรรุวรรณ พนมเขต	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๒	๐๐๒	นายราชัญ คำสวนจิก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๓	๐๐๓	นายสุนันท์ รินทะจักร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๔	๐๐๔	นางสาวโกศลัญญา อรจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย คือ

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด
๑	๐๐๑	ร.อ.ธีรพล ธิติเมธาวัฒน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๒	๐๐๒	พ.จ.ท.รุ่งรวี คำสีเขียว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

/ตำแหน่งนักวิชาการ...

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย คือ

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด
๑	๐๐๑	นายสนอง บุษพาโกชน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกได้  
ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกมี  
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่  
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้การแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด